

TÔI LÀ KẸ THẤT BẠI

Từ khi sinh ra cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn là kẻ thất bại. Thất bại trong công việc, thất bại trong tình yêu, thất bại trong cuộc sống. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng tôi là kẻ thất bại, kẻ trắng tay, không có gì cả. Tôi vốn ốm yếu từ nhỏ, hề có công việc nào khó khăn là có người làm giúp. Và cứ thế, cái tư tưởng việc gì khó đã có người khác lo đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi không biết đi xe và mỗi lần đi đâu là người khác chở. Hồi nhỏ, cha mẹ tôi sợ tôi đi xe xảy ra bất trắc gì. Tính tôi nhút nhát, chưa bao giờ tôi vượt qua khó khăn gì. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến những công việc nhàn hạ, rảnh rỗi. Có chút khó khăn gì là tôi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tại tôi ốm yếu, tại cái này, tại cái kia... Tôi không biết tôi sống để làm gì. Sống không mục đích, không lý tưởng, không ước mơ. Chỉ sống tạm bợ qua ngày. Ngày nào cũng như ngày nấy. Nhiều lúc sao tôi thấy cuộc đời tôi sao bế tắc đến như vậy. Mọi việc dường như không được suôn sẻ, nó cứ trắc trở như thế nào ấy. Tôi luôn oán trách ông trời tại sao lại để cuộc đời tôi thành ra như vậy. Tôi phó mặc cho số phận, muốn trôi đi đâu thì đi. Tôi dường như không có động lực phấn đấu để làm bất cứ việc gì. Khi đó, tôi lại nghĩ ngợi lung tung và tự mắng mình như một kẻ vô dụng. Mặc cảm lại ùa về. Tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy sụp khi không ai đặt niềm tin vào tôi. Tôi dường như bị cô lập trong cái thế giới này. Chẳng ai ủng hộ cũng chẳng ai đứng về phía tôi. Nhưng tôi nghĩ, lỗi là ở bản thân tôi. Giá như, tôi cố gắng ngay từ lúc đầu thì chắc bây giờ tôi đã khá hơn.

Đối với tôi, thành công chính là vượt qua bản thân mình, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi quyết định tham gia các cuộc thi viết, nhưng may mắn không mỉm cười với tôi. Tôi vẫn là kẻ thất bại, nhưng tôi không thấy hối hận vì tôi đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Dù con đường tôi chọn là đúng hay sai, bằng phẳng hay gập ghềnh, tôi vẫn theo đuổi tới cùng. Tôi nhận ra rằng, khi mình đặt niềm tin vào bản thân, mặc cho cả thế giới quay lưng lại với mình, mình vẫn chiến thắng được tất cả. Thất bại chỉ là tạm thời, là bước đệm để ta đi đến thành công. Ai không từng trải qua thất bại, quan trọng là ta rút ra bài học gì sau mỗi lần thất bại. Có thất bại mới nhận ra giá trị của thành công, có đau khổ mới nhận ra giá trị của hạnh phúc. Ta không phải là thần thánh mà chỉ cần một phép thần thông là có thể hóa giải thất bại. Muốn hóa giải thất bại chỉ có cách ta phải đối mặt với nó, kiên trì và cố gắng đến cùng. Hãy nhớ rằng: "Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng".

Tôi viết ra những suy nghĩ của mình không mong thay đổi cả thế giới. Nó chỉ giúp tôi có niềm tin vào bản thân hơn. Bây giờ, tôi đã có động lực, phấn đấu. Đây cũng là thành công với tôi rồi. Cho dù chỉ là thành công nhỏ thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng và giữ gìn để có thành công lớn hơn. Tôi vẫn còn trẻ, còn cả tương lai phía trước và tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội để không phải hối hận vì mình đã bỏ lỡ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, say mê, sáng tạo, có khát vọng, vượt qua khó khăn, thử thách, chinh phục đỉnh cao. Tôi không phải là người xuất sắc, nhưng tôi vẫn tin tôi

làm được tất cả. Có lẽ, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội của cuộc đời. Vì tôi không tự tin vào bản thân, vì tôi,... Tôi không biết cái gì đang chờ đợi tôi phía trước. Có thể là thành công vẫy gọi, cũng có thể là thất bại đang chờ. Dù là cái gì đi chăng nữa, tôi vẫn phải bước tiếp, vẫn phải đối mặt. Bởi tôi vẫn còn lý do để tồn tại. Tôi đã có lý tưởng, ước mơ, niềm tin dẫn đường.

Cuộc đời mỗi người dù bất hạnh đến đâu, cũng chưa hẳn là bi kịch. Thất bại như một mảng màu tối trong bảy sắc cầu vồng. Sau cơn mưa, ta mới nhìn thấy cầu vồng xuất hiện rực rỡ phía chân trời. Một chút thất bại giúp cho cuộc sống thêm thi vị. Cũng như trong một con người luôn có mặt thiện và mặt ác song hành cùng nhau mới tạo ra con người hoàn chỉnh. Thành công và thất bại là hai mặt đối lập của một vấn đề. Cái này bổ sung cho cái kia, cái này hoàn chỉnh cái kia. Ta phải biết chấp nhận để tồn tại. Không có ai thành công tất cả và cũng không có ai thất bại tất cả. Ta nên lạc quan nhìn cuộc sống này theo các chiều hướng khác nhau. Nếu có thất bại thì đừng vội nản lòng. Hãy bắt tay làm lại từ đầu. Hãy nói với cả thế giới rằng: "Tôi không thất bại chỉ là tôi chưa thành công mà thôi!".

Message from the GRACE contest committee/Ban Tổ Chức cuộc thi về GRACE

Xin mời quý vị xem các bài dự thi của cuộc thi về Lòng Can Đảm và giúp chúng tôi chọn bài nào hay nhất bằng cách nhấn nút "**Like**" vào bài quý vị cho là thể hiện rõ nhất ý nghĩa của Lòng Can Đảm và chia sẻ cách thể hiện Lòng Can Đảm hữu hiệu nhất.

Các video về Lòng Can Đảm trên ICEVN fanpage:

Video 1: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/218880515821180/>

Video 2: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/1412082798999124/>

Video 3: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/2661272460797513/>

Video 4: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/173538990346958/>

Các bài dự thi trên Facebook:

https://www.facebook.com/pg/icevn.org/photos/?tab=album&album_id=2571965813015906

Chúng tôi sẽ công bố kết quả trên Facebook ngày 20, tháng 5, 2020.